

MED-EL ประเทศไทย ร่วมแสดงนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562



บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ เพื่อแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันล้ำสมัยเพื่อแก้ไขปัญหาการได้ยินในงาน “การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562” ณ โรงแรมแม่ฟ้าหลวงมาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 20 -22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เป้าหมายสำหรับการแสดงนิทรรศการของ MED-EL ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้ตระหนักถึงปัญหาการได้ยินในผู้สูญเสียการได้ยินประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับเริ่มมีปัญหการได้ยินจนถึงระดับรุนแรงมาก และในครั้งนี้นี้ MED-EL ได้นำเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียการได้ยินอันทันสมัยและครอบคลุมประเภทของการสูญเสียการได้ยินมากที่สุดมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องช่วยฟังที่สามารถต่อบลูทูธตรงเข้ากับสมาร์ทโฟนเพื่อรับชมภาพยนตร์และฟังเพลงได้ ประสาทหูเทียมที่มีนวัตกรรมไวร์เลสชาร์จเครื่องแรกของโลก และนอกจากนี้ MED-EL ยังได้ให้ความรู้ รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์แก้ไขการได้ยินต่างๆ มากมาย

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องช่วยฟังที่นำมาจัดแสดงภายในงานนี้ ได้แก่ แบรนต์ Interton, signia และ Vista ซึ่งมีจุดเด่นที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้

งานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ชอบฟังกัซันการใช้งานที่สุดแสนจะงายตาย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือจะเป็นผู้ใช้งานสายเอนเตอร์เทนก็สามารถบลูทูธเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงได้อย่างเพลิตเพลิน นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้งานเอง แต่ต้องการทดลองฟังเสียงจากเครื่องช่วยฟังจริง ก็สามารถทดลองฟังเสียงเครื่องช่วยฟังแบบเสมือนจริงได้ภายในนิทรรศการของ MED-EL เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจการทำงานของเครื่องช่วยฟังมากยิ่งขึ้น

และสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประสาทหูเทียมที่นำมาจัดแสดงภายในงานนั้น MED-EL ได้ยกขบวนนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดของโลกมาจัดแสดง ซึ่งก็คือ ประสาทหูเทียมรุ่น SYNCHRONY และเครื่องประมวลเสียงชนิดไวร์เลสชาร์จ RONDO 2 โดยคุณสมบัติเด่นและเป็นทีกล่าวถึงกันมากที่สุดของ SYNCHRONY ก็คือ ความสามารถในการทำ MRI ได้สูงที่สุดในโลก ถึง 3.0 เทสลา โดยไม่ต้องผ่าตัดเพื่อเอาอุปกรณ์ออกเหมือนประสาทหูเทียมในอดีตที่ผ่านมา จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องทำ MRI ในระดับความคมชัดสูง และ RONDO 2 เครื่องประมวลเสียงชนิด Wireless Charge ที่สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงแควางลงบนแท่นชาร์จเพื่อชาร์จ แล้วนำมาใช้งานได้โดยไม่ต้องซื้อถ่านให้สิ้นเปลืองอีกต่อไป จึงช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี และเหมาะกับสถานการณ์รักร์กษโลกในปัจจุบันอีกด้วย นอกจากนี้ RONDO 2 ยังมีคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่น กันกระแทก กันน้ำได้อีกด้วย

โดยทั้งหมดนี้ MED-EL ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อตอบปัญหาในทุกข้อสงสัย ซึ่งภายในนิทรรศการแสดงผลผลิตภัณฑ์ของ MED-EL ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น นักแก้ไขการพูด นักแก้ไขการได้ยิน พนักงานหรือเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และนักศึกษสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย รวมไปถึงผู้ที่สนใจท่านอื่นๆ อีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.hearlife.co.th และหากมีข้อสงสัยสามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามได้ที่ [medel.service](https://www.facebook.com/medel.service) หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-693-9411